

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือ ชื่อ	หมายเหตุ
๑	นาย สว่าง พรมด้วง	ประธานสภาฯ	๑๔	สว่าง พรมด้วง	
๒	นาย ปรีชา เต็มดวง	รองประธานสภาฯ	๙	ปรีชา เต็มดวง	
๓	นาย อมตะ ศรีภารา	ส.อบต.	๑	อมตะ ศรีภารา	
๔	นาย วิเชียร ทองเต็ม	ส.อบต.	๒	วิเชียร ทองเต็ม	
๕	นาย สมภักดิ์ ประसार	ส.อบต.	๓	สมภักดิ์ ประसार	
๖	นาย สิทธิศักดิ์ วันทอง	ส.อบต.	๔	สิทธิศักดิ์ วันทอง	
๗	นาย อุทัย เกษอุดม	ส.อบต.	๕	อุทัย เกษอุดม	
๘	นาง วิไลวรรณ พรมจันทร์	ส.อบต.	๖	วิไลวรรณ พรมจันทร์	
๙	นาย อภิชาติ ศรีโกศล	ส.อบต.	๗	อภิชาติ ศรีโกศล	
๑๐	นาย คำสอน ทองคำวัน	ส.อบต.	๘	คำสอน ทองคำวัน	
๑๑	นาย สราวุธ นະวัน	ส.อบต.	๑๐	สราวุธ นະวัน	
๑๒	นาย พันรงค์ สีมาทอง	ส.อบต.	๑๑	พันรงค์ สีมาทอง	
๑๓	นาย อุเทน สิงห์แจ่ม	ส.อบต.	๑๒	อุเทน สิงห์แจ่ม	
๑๔	นาย ไหม ศิริเต็ม	ส.อบต.	๑๓	ไหม ศิริเต็ม	
๑๕	นาย ไพโรจน์ เหมลา	เลขานุการสภาฯ		ไพโรจน์ เหมลา	

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๕ คน ลาประชุม - คน ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสงค์ วิวาสุขุ	นายก อบต.ทุ่งเทิง	ประสงค์ วิวาสุขุ	
๒	นายเข้มเพชร แก่นลา	รองนายก อบต.ทุ่งเทิง	เข้มเพชร แก่นลา	
๓	นายวิสัย ธรรมสันต์	รองนายก อบต.ทุ่งเทิง	วิสัย ธรรมสันต์	
๔	นายเนียม พรหมพิลา	เลขานุการนายก อบต.ทุ่งเทิง	เนียม พรหมพิลา	
๕	นางสุรียา ชิงชนะ	รองปลัด อบต.ทุ่งเทิง	สุรียา ชิงชนะ	
๖	นายชิงชัย ราชวิงษ์	ผอ.กองการศึกษาฯ	ชิงชัย ราชวิงษ์	
๗	นายอานนท์ อุดมดี	นายช่างโยธา	อานนท์ อุดมดี	
๘	นางนพวรรณ เสือทอง	นักวิชาการเงินและบัญชี	นพวรรณ เสือทอง	
๙	น.ส.จิตตินันท์ ไชยรัตน์	นักวิเคราะห์ ฯ	จิตตินันท์ ไชยรัตน์	
๑๐	น.ส.อุไรวรรณ แก่นลา	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	อุไรวรรณ แก่นลา	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

ผู้มาประชุม ๑๕ คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่จะประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา	๑. วันนี้ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. การประชุมวันนี้มีผู้มาประชุม จำนวน ๑๕ คน ๓. ในการประชุมนี้ ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกิดเกียรติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภา	- เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร
เลขานุการสภา	อ่านรายงานการประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม	รับรอง ๑๒ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา	ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภา อบต.ทุ่งเทิง ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีมติรับรอง ๑๒ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานสภา	๕.๑ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ

นักวิเคราะห์ ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเท็งทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา

ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
- ๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ กรรมการ
- ๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- ๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
- ๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
- ๗) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน

กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยเน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

วิธีเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเท็ง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอ รวมทั้งหมดสามคน

	หากมีการเสนอชื่อมากกว่าสามคน ให้มีการลงมติในที่ประชุมเพื่อให้ได้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนสามคน
ประธานสภา	มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ หากไม่มี ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๑
นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายโหม ศิริเต็ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๑ <u>ผู้รับรอง ได้แก่</u> ๑. นายสิทธิศักดิ์ วันทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ๒. นายอมตะ ศรีภารา ส.อบต.หมู่ที่ ๑
ประธานสภา	ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ นายโหม ศิริเต็ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๑
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเทิง มีมติเห็นชอบให้นายโหม ศิริเต็ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภา	ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๒
นายคำสอน ทองคำวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๘	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นายคำสอน ทองคำวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๒ <u>ผู้รับรอง ได้แก่</u> ๑. นายสรารุท นະวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ๒. นายโหม ศิริเต็ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
ประธานสภา	ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๒ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๒
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภาฯ	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเทิง มีมติเห็นชอบให้นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๓
นางวิไลวรรณ พรมจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ดิฉัน นางวิไลวรรณ พรมจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอเสนอ นายอุทัย เกษอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๓ <u>ผู้รับรอง ได้แก่</u> ๑. นายอุเทน สิงห์แจ่ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒ ๒. นายอภิชาติ ศรีโกศล ส.อบต.หมู่ที่ ๗
ประธานสภาฯ	ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๓ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ นายอุทัย เกษอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๓
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาฯ	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเทิง มีมติเห็นชอบให้นายอุทัย เกษอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	๕.๒ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ
นักวิเคราะห์ ฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
 - (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
- กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอ รวมทั้งหมดสามคน

หากมีการเสนอชื่อมากกว่าสามคน ให้มีการลงมติในที่ประชุมเพื่อให้ได้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนสามคน

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ หากไม่มี ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นายใหม่ ศิริเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ ขอเสนอ นายวิเชียร ทองเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๑

**นายใหม่ ศิริเต็ม
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓**

ผู้รับรอง ได้แก่

๑. นายสมภักดิ์ ประสาร ส.อบต. หมู่ที่ ๓

๒. นายอุทัย เกษอุดม ส.อบต. หมู่ที่ ๕

ประธานสภาฯ

ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติในที่ประชุมให้ นายวิเชียร ทองเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงคนที่ ๑

ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเทิง มีมติเห็นชอบให้นายวิเชียร ทองเต็ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภา	ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๒
นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายสรารุช นะวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๒ <u>ผู้รับรอง ได้แก่</u> ๑. นายคำสอน ทองคำวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ๒. นายอุเทน สิงห์แจ่ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
ประธานสภา	ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๒ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ นายสรารุช นะวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๒
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเทิง มีมติเห็นชอบให้นายสรารุช นะวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
นายวิเชียร ทองเต็ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นายวิเชียร ทองเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอเสนอ นายอมตะ ศรีภารา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๓ <u>ผู้รับรอง ได้แก่</u> ๑. นายสิทธิศักดิ์ วันทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ๒. นายไหม ศิริเต็ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓

ประธานสภา	ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๓ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ นายอมตะ ศรีภารา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๓
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภา	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเทิง มีมติเห็นชอบให้นายอมตะ ศรีภารา ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
	๕.๓ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
ประธานสภา	ขอเชิญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ชี้แจงรายละเอียดครับ
รองปลัด อบต.	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสุรียา ชิงชนะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน เป็นกรรมการ (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน เป็นกรรมการ (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น(ถ้ามี) เป็นกรรมการ

- (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- (๑๐) หรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- (๑๑) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่นอำเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน

เมื่อได้กรรมการที่มาจากคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทราบต่อไป

ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) พิจารณออนุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- (๒) พิจารณออนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐
- (๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
- (๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- (๕) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วิธีเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอ รวมทั้งหมดสองคน หากมีการเสนอชื่อมากกว่าสองคน ให้มีการลงมติในที่ประชุมเพื่อให้ได้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จำนวนสองคน มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ หากไม่มี ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๑

นายสิทธิศักดิ์ วันทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๔	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็งทุกท่าน ผม นายสิทธิศักดิ์ วันทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นางวิไลวรรณ พรหมจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง คนที่ ๑
	<u>ผู้รับรอง ได้แก่</u>
	๑. นายสมภักดิ์ ประसार ส.อบต.หมู่ที่ ๓
	๒. นายอุทัย เกษอุดม ส.อบต.หมู่ที่ ๕
ประธานสภาฯ	ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลทุ่งเต็ง คนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ นางวิไลวรรณ พรหมจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง คนที่ ๑
	ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาฯ	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเต็ง มีมติเห็นชอบให้นางวิไลวรรณ พรหมจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง คนที่ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ หากไม่มี ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง คนที่ ๒
นายสรารุช นะวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็งทุกท่าน ผม นายสรารุช นะวัน ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอ นายพันธรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง คนที่ ๒
	<u>ผู้รับรอง ได้แก่</u>
	๑. นายคำสอน ทองคำวัน ส.อบต.หมู่ที่ ๘
	๒. นายอุเทน สิ่งแจ่ม ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒
ประธานสภาฯ	ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลทุ่งเต็ง คนที่ ๒ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ นายพันธรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง คนที่ ๒
	ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ประธานสภา ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเทิง มีมติเห็นชอบให้นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง คนที่ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา **ปลัด อบต.ทุ่งเทิง** **๕.๔ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗**
ขอเชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ชี้แจงรายละเอียด
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗ รายละเอียดดังนี้

โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
โอนงบประมาณเพิ่ม

๑. โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ **เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง** ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๓๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๓๒,๐๐๐.- บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๒. โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ **เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง** ราคาเครื่องละ ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๘,๐๐๐.- บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๓. โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ **โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๒๐๐ ซม. ลึก ๙๕ ซม. สูง ๗๖ ซม. โครงสร้างไม้ ผสมไม้ MDF เคลือบสีเีด้วยโพลียูรีเทน ทนความ**

ร้อนและรอยขีดข่วน ตู้ข้างยาว ขนาดลึก ๔๐ ซม. กว้าง ๑๔๐ ซม. สูง ๖๕ ซม. วัสดุไม้ MDF เพาะโครงหนา ช่องด้านซ้าย-ขวา เป็นบานเปิด ด้านในมีชั้นวางแฟ้มหรือเก็บสิ่งของได้ ตู้เล็ก ขนาดลึก ๔๐ ซม. กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๕๙ ซม. จำนวน ๑ ชุด ราคา ๒๒,๕๙๐ บาท โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒๒,๕๙๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๒๒,๕๙๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)

๔. โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๑๔๐ ซม. ลึก ๗๐ ซม. สูง ๗๖ ซม. โครงสร้าง MDF ปิดผิวพ่น เคลือบสีโต๊ะด้วยโพลียูรีเทน ทนความร้อน และรอยขีดข่วน ด้านข้างซ้ายมีลิ้นชัก ๓ ลูก มีกุญแจล็อกได้ ส่วนกลางโต๊ะมีลิ้นชักใส่ของได้ รางลิ้นชักเป็นรางเหล็กได้มาตรฐานมีความแข็งแรง จำนวน ๒ ชุดๆละ ๙,๙๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙,๙๘๐ บาท โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๑๙,๙๘๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๑๙,๙๘๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)

๕. โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงาน มีขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง ๖๗x ลึก ๗๕ x สูง ๑๑๐-๑๑๘ (+/- ๐.๕ เซนติเมตร) โครงสร้างผลิตจากไม้ดัดขึ้นรูปบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง จำนวน ๑ ตัว ราคา ๕,๘๕๐ บาท โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๕,๘๕๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๕,๘๕๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)

๖. โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงาน ขนาด กว้าง ๖๔x ลึก ๗๔ x สูง ๑๑๕-๑๒๔ เซนติเมตร โครงสร้างเหล็ก ¾ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิล จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๔,๒๙๐ บาท โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๘,๕๘๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๘,๕๘๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)

รวมโอนงบประมาณเพิ่มจำนวน ๖ รายการ รวมเป็นเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท

โอนงบประมาณลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภท ค่าตอบแทน ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๒,๗๕๐,๔๐๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๕๓๕,๔๐๐.- บาทโอนงบประมาณลด จำนวน ๙๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๒,๔๓๘,๔๐๐.- บาท

โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเท็ง
โอนงบประมาณเพิ่ม

- โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท โดยมี

งบประมาณอนุมัติจำนวน ๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอน
งบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๒๒,๐๐๐.- บาท
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

รวมโอนงบประมาณเพิ่มจำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท

โอนงบประมาณลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีงบประมาณ
อนุมัติจำนวน ๑๗๐,๐๐๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๖๕,๒๐๐.- บาทโอน
งบประมาณลด จำนวน ๒๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๑๔๓,๒๐๐.- บาท

โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
โอนงบประมาณเพิ่ม

- โอนงบประมาณเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน
๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน
๔๔,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๔๔,๐๐๐.- บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม
๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

รวมโอนงบประมาณเพิ่มจำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท

โอนงบประมาณลด

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยมีงบประมาณอนุมัติ
จำนวน ๔๕๗,๖๘๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๗๓,๔๗๐.- บาทโอน
งบประมาณลด จำนวน ๔๔,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๓๒๙,๔๗๐.- บาท

โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โอนงบประมาณเพิ่ม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค รายการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเทิง แห่งที่ ๑
โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาทโอน
งบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒๕๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๒๕๗,๐๐๐.- บาท

โอนงบประมาณลด

๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๙๒๕,๙๒๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๐๕,๙๑๐.- บาทโอนงบประมาณลด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๖๐๕,๙๑๐.- บาท
๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๑๒๑,๐๐๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๔,๗๐๐.- บาทโอนงบประมาณลด จำนวน ๖๔,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๗๐๐.- บาท
๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๙,๘๐๐.- บาท โอนงบประมาณลด จำนวน ๕๙,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๘๐๐.- บาท
๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลทุ่งเทิง โดยมีงบประมาณอนุมัติจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณลด จำนวน ๓๔,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๖๖,๐๐๐.- บาท

รวมโอนงบประมาณลดจำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗
ประธานสภาฯ	ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง
ประธานสภาฯ	ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.ทุ่งเทิง มีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๗ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องเพื่อทราบ
ประธานสภา	๖.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายประสงค์ วิवासุข	ขอมอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายก อบต.ทุ่งเท็ง	
น.ส.จิตตินันท์ ไชยรัตน์	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเท็ง
นักวิเคราะห์ฯ	ทุกท่าน ดิฉัน น.ส.จิตตินันท์ ไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ส่วนที่ ๓ การประเมิน / ติดตามตนเอง - แบบที่ ๑ - แบบที่ ๒ ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภา	๖.๒ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายประสงค์ วิवासุข	ขอมอบ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายก อบต.ทุ่งเท็ง	
นางนพวรรณ เสือทอง	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเท็ง
นักวิเคราะห์ฯ	ทุกท่าน ดิฉัน นางนพวรรณ เสือทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ - ค่าแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - งบแสดงฐานะการเงิน - งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ - งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ - ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ ประธานสภา	เรื่องอื่น ๆ เข้าสู่วาระเรื่องอื่นๆ สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ
นายเข้มเพชร แก่นลา รองนายก อบต.ทุ่งเทิง	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นายเข้มเพชร แก่นลา รองนายก อบต.ทุ่งเทิง ขอแจ้งที่ประชุม เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ขอให้ดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อทาง อบต.จะได้ดำเนินการซ่อมแซมครับ
นายพันรงค์ สีมาทอง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑	เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นายพันรงค์ สีมาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หมู่ที่ ๑๑ ขอสอบถามเรื่องการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ซึ่งสภาฯ ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณไว้แล้ว จะได้ดำเนินการซื้อหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ นายก อบต.ทุ่งเทิง	ขอเชิญ นายก อบต.ทุ่งเทิง ชี้แจงครับ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน เรื่องการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ผมขออนุญาตศึกษาระเบียบฯ ให้ชัดเจนก่อนนะครับ
ประธานสภาฯ นางวิไลวรรณ พรหมจันทร์ ส.อบต. หมู่ที่ ๖	สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นางวิไลวรรณ พรหมจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หมู่ที่ ๖ เรื่องงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าของบ้านหนองบอน สายลำห้วยผักแป้น ซึ่งมีการดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไปแล้ว แต่ทำไมไม่ได้ขยายไฟฟ้าแรงต่ำคะ และเรื่องถนนสายเดชอุดม - นาหอม ชำรุด ทาง อบต.ทุ่งเทิงสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่
ประธานสภาฯ นายช่างโยธา	ขอเชิญ นายช่างโยธา ชี้แจงครับ เรียนท่านประธานสภาฯ เลขาธิการสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผม นายอานนท์ อุดมดี นายช่างโยธา เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองบอน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ อบต.ทุ่งเทิง ได้อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมาสำรวจก่อนการขยายเขตทุกครั้ง และได้ติดตั้งหม้อแปลงไว้ก่อน เนื่องจากระยะทางไกล เพราะหม้อแปลงจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้เพียง ๑ กม. หากไม่ติดตั้งหม้อแปลง ปลายสายไฟจะตกครับ
ประธานสภาฯ	เรื่อง ถนนสายเดชอุดม - นาหอม ชำรุด เป็น ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ครับ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ

นายก อบต.ทุ่งเทิง

เรียนท่านประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงทุกท่าน ผมขอสรุปการเข้าร่วมประชุมรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้

๑. เรื่องจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ เช่น ผ้าปิดจมูก
 ๒. เรื่องการลดอุบัติเหตุ
 ๓. เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 ๔. เรื่องการจัดทำบัญชีความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
 ๕. อบต.ทุ่งเทิง ได้ขอความอนุเคราะห์รถไถจาก อบจ. เพื่อมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลทุ่งเทิง
 ๖. การกักตัวของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หาแนวทางในการช่วยเหลือร่วมกัน
- สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดเสนอขอเรียนเชิญครับ หากไม่มีผู้ใดนำเสนอ ข้าพเจ้าขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๕ น.

(ลงชื่อ นายไพโรจน์ เหมลา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายไพโรจน์ เหมลา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งเทิง ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ) พันรงค์ สีมาทอง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายพันรงค์ สีมาทอง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) อมตะ ศรีภารรา ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอมตะ ศรีภารรา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) วิไลวรรณ พรหมจันทร์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางวิไลวรรณ พรหมจันทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

การรับรองรายงานการประชุม

.....
.....

(ลงชื่อ)

สว่าง พรมด้วง
(นายสว่าง พรมด้วง)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง